



ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำ

เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและตามงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลปากน้ำ เมื่อคราว
รับตำแหน่งในการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำ สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม
๒๕๖๔ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๔ พ.ศ.
๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ ทศวรรค ๖ ซึ่งกำหนดให้นายกเทศมนตรีรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่ได้
แถลงไว้ต่อสภาเป็นประจำทุกปีและประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาล นั้น

บัดนี้ นายกเทศมนตรีได้รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ให้สภาเทศบาลตำบลปากน้ำทราบแล้ว เมื่อครั้งการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำ สมัยสามัญ สมัยที่สี่
เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ จึงขอประกาศรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตำบล
ปากน้ำ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายจักร์กฤษณ์ สุขอร่าม)
นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ

รายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ
ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลปากน้ำ



ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567
เพื่อเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลปากน้ำ

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลปากน้ำ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลปากน้ำ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากน้ำ ที่เคารพ

ตามที่กระผม นายจักร์กฤษณ์ สุขอร่าม นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ ได้แถลงนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลตำบลปากน้ำ ต่อสภาเทศบาลตำบลปากน้ำ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 รวม 6 ด้าน ประกอบด้วย นโยบายการพัฒนาด้านการสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต , นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค , นโยบายการพัฒนาด้านการเมืองการบริการและการบริหาร , นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ , นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติด้วยการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาและสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่น รวมทั้งตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของท้องถิ่นและครอบคลุมภารกิจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งเป็นกิจกรรมและโครงการที่มีความสอดคล้องกับนโยบายที่ได้แถลงไว้ ซึ่งกระผมได้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์และความพึงพอใจตามที่มีมุ่งหวังเอาไว้ภายใต้ข้อจำกัดหลายประการ ซึ่งกระผมและคณะได้เข้าแก้ไขปัญหา โดยจะมุ่งเน้นผู้คนส่วนใหญ่ที่ได้รับประโยชน์มากที่สุด สำหรับโครงการขนาดใหญ่หรือโครงการริเริ่มใหม่ที่จะทำให้ประชาชนโดยส่วนรวมได้รับประโยชน์ จะมีการเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 48 ทศ วรศ 5 ได้กำหนดให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี

กระผมจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารเทศบาลตำบลปากน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังต่อไปนี้

1. นโยบายการพัฒนาด้านการสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

พัฒนาสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขอนามัยที่ดี มีความสุข มีความอบอุ่นในครอบครัว ชุมชนเข้มแข็งและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ปลอดภัยเสพติด ส่งเสริม บริการด้านสาธารณสุข เพิ่มประสิทธิภาพระบบการสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ให้บริการเชิงรุกร่วมกับกลุ่ม ชมรมด้านส่งเสริมสุขภาพ ขยายโอกาสในการเข้าถึงการบริการที่ได้มาตรฐาน รวดเร็ว เป็นธรรม และจัดหาสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เวชภัณฑ์แก่ชุมชนอย่างเพียงพอทั่วถึง

//ที่.....

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	รณรงค์ชุมชนปลอดภัยโรคไข้เลือดออก	920	กองสาธารณสุขฯ	จัดทำป้ายรณรงค์
2	เพื่อการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขเทศบาลตำบลปากน้ำ	40,000	กองสาธารณสุขฯ	
3	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรม พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	7,326	กองสาธารณสุขฯ	
4	การดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขเทศบาลตำบลปากน้ำ	40,000	กองสาธารณสุขฯ	
5	จัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสามัคคีต้านภัยยาเสพติด ตำบลปากน้ำ	122,300	กองการศึกษา	
6	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	-	สำนักปลัด	ไม่มีผู้ป่วยเอดส์
7	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,655,400	สำนักปลัด	
8	เบี้ยยังชีพคนพิการ	415,600	สำนักปลัด	
9	ขอรับการสนับสนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชน	14,940	สำนักปลัด	
รวมทั้งสิ้น 9 โครงการ เป็นเงิน		4,296,486		

2. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพและทั่วถึง ครอบคลุมทุกพื้นที่
เพื่ออำนวยความสะดวก ตามความต้องการของประชาชนรองรับระบบเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงเกาะกลางถนนเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษาหมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำ	4,400,000	กองช่าง	กันเงิน
รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ เป็นเงิน		4,400,000		

3. นโยบายการพัฒนาด้านการเมืองการบริการและการบริหาร

การดำเนินกิจกรรมทางการเมือง การบริการและการบริหาร นับว่าเป็นกระบวนการที่สำคัญที่จะ
ผลักดันให้การบริการ และการบริหารงานในด้านต่างๆ ของเทศบาลประสบผลสำเร็จ ดังนั้น เพื่อให้การ
ดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนเป็นหลัก และเพื่อให้
ประชาชนอยู่ดีมีสุขร่วมกัน

/ที่.....

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	ฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย	35,840	สำนักปลัด	
2	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	ไม่ใช้งบ	สำนักปลัด	เข้าร่วมจุดตรวจ
3	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	ไม่ใช้งบ	สำนักปลัด	เข้าร่วมจุดตรวจ
4	โครงการการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	15,960	สำนักปลัด	
5	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลปากน้ำ	230,650	สำนักปลัด	
รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ เป็นเงิน		282,450		

4. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

หลักสำคัญการพัฒนาทางเศรษฐกิจ คือ การจัดการรายได้ของเทศบาลที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างรายได้ให้กับประชาชน พึ่งพาตนเองได้และชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	ตลาดแลเล (เกาะคนตี)	187,337.20	สำนักปลัด	
2	อบรมการทำขนมและอาหารพื้นบ้าน	18,143	สำนักปลัด	
รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ เป็นเงิน		205,480.20		

5. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ ในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำและนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะปัญหา มลพิษทางอากาศ ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	ค่ากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,006,047.35	กองสาธารณสุขฯ	
2	ค่าจ้างเหมาเอกชนในการรักษาความสะอาด	1,387,286.41	กองสาธารณสุขฯ	
รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ เป็นเงิน		2,393,333.76		

6. นโยบายด้านการพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

การศึกษาเป็นรากฐานและปัจจัยสำคัญของการพัฒนาทุกๆ ด้าน สังคมปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์ การส่งเสริมการศึกษาให้เด็กก่อนวัยเรียนและเด็กวัยเรียน ให้มีความพร้อม มีคุณภาพ จัดการศึกษาได้มาตรฐาน และส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนี้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	โครงการจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	7,344	กองการศึกษา	
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	10,232	กองการศึกษา	
3	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	69,768	กองการศึกษา	
4	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านปากน้ำ	782,672	กองการศึกษา	
5	จัดงานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	30,000	กองการศึกษา	
6	จัดงานประเพณีวันลอยกระทง	213,104.27	กองการศึกษา	
7	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	85,575	กองการศึกษา	
รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ เป็นเงิน		1,198,695		

จำนวน 6 นโยบาย รวมทั้งสิ้น 26 โครงการ เป็นเงิน 12,776,445 บาท (สิบสองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

ตลอดระยะเวลาในการบริหารงานที่ผ่านมา กระผมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปากน้ำ ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จด้วยดีตลอดมา กระผมจะมุ่งมั่นพัฒนาเทศบาลตำบลปากน้ำให้มีศักยภาพนำไปสู่ชุมชนให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป

ปัญหาและอุปสรรค

1. เนื่องจากเทศบาลตำบลปากน้ำ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นของธนารักษ์ และหน่วยงานอื่น จึงติดปัญหาการขอใช้พื้นที่ในการก่อสร้าง ซ่อมแซมและปรับปรุง ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ท่าเทียบเรือ
2. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ จึงต้องขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก
3. ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงาน ในตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ สายบริหารเป็นตำแหน่งว่าง จึงขาดผู้อำนวยการกองในการควบคุมและขับเคลื่อนงาน ปลัดเทศบาลต้องรักษาราชการแทน กองช่าง การการศึกษา และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด และงบประมาณจากจังหวัดระนอง

(นายจักร์กฤษณ์ สุขอร่าม)

นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ